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๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ หอประชมุองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 
สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สมควรท่ีจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการ เดินทางไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ประสบปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคบั
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ
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ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 

๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจากกรุงเทพ  

มหานคร ทางถนนสายเอเชีย ๗๕ กิโลเมตร ทางรถไฟ ๗๒ กิโลเมตร และทางเรือ ๑๐๓ กิโลเมตร  
มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๕๕๖.๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๕๙๗,๙๐๐ ไร่ นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ ๖๓ ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ ๑๑ ของจังหวัดในภาคกลาง ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม
น้ าท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น้ าไหลผ่าน ๔ สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา  
แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ าน้อย รวมความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร มีล าคลองใหญ่น้อย 
๑,๒๕๔ คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ าเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่ 

อาณาเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทองและ จังหวัดลพบุรี 
- ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

๗. วิธีการด าเนินการ  

             จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ    

 จัดกิจกรรมและเวทีเสวนาเพ่ือรับฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยมีสมาชิกวุฒิสภา
เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
    หัวหน้าคณะเดินทาง  
 ๒. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง  
 ๔. นายประมาณ  สว่างญาติ  กรรมการ 
 ๕. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ 
 ๖. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  กรรมการ 
 ๗. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล  กรรมการ 
 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงาน ร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
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 กระทรวงมหาดไทย 
 นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เขตตรวจราชการที่ ๑ 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 นางรุ่งรัตนา  บุญ-หลง    ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
        เขตตรวจราชการที่ ๑  
 
 รายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้ 
 กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ไกรสร  
แก้วแสงเอก ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ 
 จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและประชาชน
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
ที่ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ประเด็นในการรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย (๑) การจัดที่ดินท ากินให้กับชุมชน 
เนื่องจากการลงพ้ืนที่พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ๑๗ จังหวัดในช่วงที่ผ่านมา พบว่าเรื่องที่เป็น
ปัญหาและเป็นความต้องการอันดับต้นของประชาชนคือการมีที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
เนื่องจากประชาชนอยู่อาศัยในที่หวงห้ามหรืออยู่ในที่ดินของรัฐ ท าให้ไม่มีความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและ
การประกอบอาชีพ ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันมีความพยายามที่จะแก้ไขดังกล่าวด้วยการออกพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) ท าหน้าที่บริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ด าเนินงานโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ไม่มี
การเชื่อมต่อกับที่ดินแปลงอื่นหรือชุมชนอื่น โดยน ามาจัดรูปที่ดินใหม่ ก าหนดให้มีระบบสาธารณูปโภค 
เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่น โดยมีทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้
ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น (๓) การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดศูนยก์ลางที่น้ าจากทางตอนบนมารวมกนั แต่
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เกษตรกรไม่สามารถเก็บน้ าจากคลองชลประทานมาเกบ็ไวใ้นที่ดินของตัวเองได้ ระบบการจัดเก็บน้ าหรือการ
บังคับน้ าเข้านาไม่สามารถท่ีจะกระจายน้ าได้อย่างทั่วถึง และ (๔) โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง ได้ใช้เงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภาจัดท าโครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่ต าบลวัดตะกู อ าเภอบางบาล ต่อมาทราบว่ากระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงานได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท ซึ่งมีเงินกองทุนที่จะสนับสนุนให้เกษตรกร
รวมกลุ่มจัดท าระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าท่ีนาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และ 
เห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในหลายพ้ืนที่ คณะกรรมการฯ จึงมารับฟังข้อมูลการด าเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือจะได้
น าไปขยายผลในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปด้วย  

จากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

๑. โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ เพ่ือสนบัสนุนด้านการเกษตร 
นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระบบ

สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือสนับสนุนด้านการเกษตร ดังนี้ โครงการแรก บริเวณปากคลองชลประทาน 
หมู่ที่ ๗ ต าบลวัดตะกูอ าเภอบางบาล ที่มาของโครงการเกิดจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
วัดตะกูที่มีความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในการสูบน้ าเพื่อการเกษตร และได้น าเสนอต่อนาย
ประมาณ สว่างญาติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รวบรวมเงินส่วนตัวและจากสมาชิก
วุฒิสภา เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท การใช้ประโยชน์สามารถสูบน้ าจากคลองบางหลวงเข้าสู่
คลองชลประทาน โดยมีพ้ืนที่รับประโยชน์ จ านวน ๑,๒๐๐ ไร ่เกษตรกร ๔๐ ครัวเรือน ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ ๔ ๗ 
และ ๙ ก าลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ ๖.๖๐ กิโลวัตต์ ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด ๓๓๐ วัตต์ จ านวน ๒๐ แผง 
สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าโดยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ทั้งนี้ โครงการโครงการสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือลดต้นทุนการเกษตรที่ส านักงานพลังงานจังหวัดได้ด าเนินการอีกจ านวน ๘ สถานี 
ประกอบด้วย (๑) สถานีปากคลองสามวา (๒) สถานีปากคลองหนองสนุ่น (๓) สถานีปากคลองหนองปลาดกุ 
(๔)  สถานีปากคลองบ้านม้า (๕) สถานีปากคลองบ้านม้า ซึ่งทั้ง ๕ สถานีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อบต.สิงหนาท อ าเภอ
ลาดบัวหลวง ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๔ โดยมีก าลังผลิตสถานีละ ๔๕ กิโลวัตต์ รวม
ก าลังการผลิต ๒๒๕ กิโลวัตต์ สามารถลดการใช้น้ ามันดีเซลได้ ๘๐,๑๙๐ ลิตร/ปี เป็นเงินประมาณ 
๒,๔๐๕,๗๐๐ บาท/ปี และมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ๗,๖๔๕ ไร่ เกษตรกร ๓๑๕ ครัวเรือน (๖) สถานีหนองน้ า
ลาดนางหงส์ ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเสนา (๗) สถานีบ้านแพรก ต าบลบ้านแพรก อ าเภอบ้านแพรก และ (๘) 
สถานีพิตเพียน ต าบลพิตเพียน อ าเภอมหาราช  รวมทั้งสิ้น ๘ สถานี ก าลังการผลิต ๓๗๓.๙๗ กิโลวัตต์ ลด
การใช้น้ ามันดีเซล ๑๒๘,๓๐๔ ลิตร/ปี เป็นเงิน ๓,๘๔๙,๑๒๐ บาท/ปี และมีพ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 
๑๓,๘๐๗ ไร่ เกษตรกร ๖๑๘ ครัวเรือน 



๖ 
 

ส่วนเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานพลังงานจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนยื่นสมัคร 
Admin ของหน่วยงาน ซึ่งกองทุนพลังงานฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานที่จะรับการสนับสนุนงบประมาณต้อง
สมัครเป็น Admin และยื่นข้อเสนอโครงการในเว็บไซต์ของส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน โดยส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมชี้แจงให้กับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส าหรับกรอบวงเงินที่
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งแยก
ออกไปแต่ละหมวด โดยกรอบวงเงินที่กองทุนสรรลงไปที่จังหวัดจะอยู่หมวดที่ ๗ ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จ านวน ๑,๙๐๐ ล้านบาท โดยจัดสรรให้จังหวัดละ 
๒๕ ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานราชการ อปท. หน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่แสวงหาก าไร ซึ่งการ
พิจารณาจะต้องผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด ๒ ชุด ชุดแรก คือ คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการพิจารณาโครงการที่ประชาชนส่งผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเมื่อกลั่นกรองโครงการ
เรียบร้อยแล้ว จะน าเสนอไปยังชุดที่สอง คือ คณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือให้ความเห็นชอบในกรอบ
วงเงิน ๒๕ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยงานที่สมัครแอดมินแล้ว ๒๑ หน่วยงาน  

ส าหรับระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์และเงื่อนไขตามที่กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุน ได้แก่ (๑) 
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ งบประมาณ ๒๒,๒๐๐ บาท โดย
สมาชิกในกลุ่มต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย และต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว (๒) ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกในกลุ่ม
ต้องไม่น้อยกว่า ๔ ราย และต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มต้องสนับสนุนปั๊มสูบน้ าหรือ
อุปกรณ์สูบน้ า (๓) ส าหรับบ่อบาดาล ขนาดแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า ๒.๕ กิโลวัตต์ จ านวน ๒ ระบบ คือ 
๑. ระบบถังเก็บ คสล. ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบ ราคา ๔๒๓,๐๐๐ บาท และ ๒. ระบบหอถังสงู 
ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบ ราคา ๕๒๐,๐๐๐ โดยต้องมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ไร่  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๗ ครัวเรือน ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วและกลุ่มต้องมี 
ค่าบ ารุงรักษาร้อยละ ๕ ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน และ (๔) ส าหรับแหล่งกักเก็บน้ าผิวดิน ขนาด
แผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ กองทุนสนับสนุน ๔๗ บาทต่อวัตต์ ๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท พ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไร่ และผู้ที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครัวเรือน สมาชิกทุกคนต้องขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรแล้ว โดยกลุ่มต้องสนับสนุนท่อสูบน้ าที่เหมาะสมกับมอเตอร์และล ารางเพ่ือส่งน้ าให้กับ
สมาชิกของกลุ่ม 

นอกจากนี้ ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับ
งบประมาณจากกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีนายประมาณ สว่างญาติ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ าเข้า
ร่วมประชุมด้วย จ านวน ๓๙ คน ทั้งนี้ มีผู้ท่ีสนใจสมัครขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์



๗ 
 
แบบเครื่องสูบน้ าแบบรถเข็น แบบลากจูง และแบบผิวดิน งบประมาณอยู่ที่ ๑๕ ล้านบาท และส านักงาน
พลังงานจังหวัดยังเปิดการรับสมัครไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  

นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ กล่าวว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคกลางได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓ ครั้ง ครั้งแรก ลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ ส านักงาน
ตลาดกลาง ธกส. และได้รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะประมาณ ๓-๔ เรื่อง เรื่องที่ด าเนินการส าเร็จแลว้
คือการทวงคืนที่ดินสาธารณะ จ านวน ๓๖ ไร่ ในพ้ืนที่ต าบลวังแดง ครั้งที่ ๒ ลงพ้ืนที่เพ่ือมอบระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซลาเซลล)์ เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร ณ วัดตะกู ต าบลวัดตะกู อ าเภอบางบาล 
ซึ่งจุดดังกล่าวมีเกษตรกรหลายกลุ่มเข้ามาศึกษาดูงานจ านวนมาก และต้องการให้มีระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่อื่น ๆ ด้วย จึงเป็นที่มาของการลงพ้ืนที่พบประชาชน ครั้งที่ ๓ เพ่ือให้ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไดม้าชี้แจงท าความเขา้ใจเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนนุเงนิ
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ต้องขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่
ก่อน เช่น บางพ้ืนที่อยู่ในความดูแลของ อบต. หรือพ้ืนที่ของชลประทาน เป็นต้น จึงขอฝากไปยังชลประทาน 
เทศบาล หรือ อบต. พิจารณาให้ความช่วยเหลือหากมีกลุ่มเกษตรกรที่มาขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ า
เข้านา ซึ่งจากการติดตามข้อมูล ทราบว่าในขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยงานท้องถิ่นสมัครเป็น 
Admin และยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาใหม่ ประมาณ ๑๑ ราย และยื่นแบบเป็นระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบลากจูงทั้งหมด แต่ในวันนี้ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้น าระบบสูบน้ า
แบบอื่น ๆ มาให้เลือกแล้ว หากเกษตรกรกลุ่มใดต้องการเปลี่ยนให้รีบเปลี่ยนก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เนื่องจากเห็นว่าแบบลากจูงเห็นว่ามีขนาดเล็กไม่เหมาะส าหรับท าการเกษตรในแปลงนา  
 นายโสภณ มัตเดช ก านันต าบลวังแดง อ าเภอท่าเรือ กล่าวถึงท่ีสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต าบล 
วังแดงที่ได้ทวงคืนกลับมาว่า เกษตรกรในต าบลวังแดงได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลาช้านาน ขณะนี้ได้
กลับคืนมาแล้วและด าเนินการขยายเขตที่สาธารณะประโยชน์ส าเร็จไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่ยังขาดในเรื่อง
พัฒนาให้เป็นถนนหรือขุดคลองเพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ อย่างเต็มที่ จึงขอฝากให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดงพิจารณาเรื่องจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการพัฒนาที่สาธารณประโยชน์
ดังกล่าวด้วย 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่การลงพ้ืนที่พบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วมีการด าเนินงานส าเร็จเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการ
น าเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบ เช่น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต าบลวัดตะกู 
การทวงคืนพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ต าบลวังแดง เป็นต้น ส าหรับเรื่องพัฒนาที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว 
ขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดงว่าจะท าอย่างไร
เพ่ือให้ที่สาธารณประโยชน์แห่งนี้มีการพัฒนา อาทิ ท าเป็นเส้นทางคมนาคมหรือคลองไส้ไก่ที่เป็นล าราง
ระบายน้ าไปให้เกษตรกร ก็จะเป็นมีประโยชน์กับชาวบ้านในพ้ืนที่อย่างมาก 

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวถึงการลงพ้ืนที่พบประชาชนทั้งในส่วน
การหน้าที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง และในบทบาทของประธาน
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งได้เดินทางเยี่ยมเยือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทุก
ภูมิภาค และรู้สึกยินดีที่วันนี้ได้มาพบปะกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะการ 



๘ 
 
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนโครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุน
ด้านการเกษตร และเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีความรู้ความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่เป็นอย่างดียิ่ง หากว่ากลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการ 
มาได้ทันเวลาและครบถ้วน ก็มีแนวโน้มจะได้รับการสนับสนุนสูง ทั้งนี้ การยื่นเสนอขอบประมาณในส่วนนี้
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต้องให้ด าเนินการผ่านหน่วยงานท้องถิ่น ท าให้ อบต. หลายแห่งต้อง
รับผิดชอบในการยื่นสมัคร อีกทั้งต้องจัดสรรงบประมาณในการบ ารุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป
ในอนาคตด้วย แต่ว่าเป็นเรื่องที่ อบต. ทั้งหลายควรกระท าเพราะว่าประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับประโยชน์
อย่างมากจากโครงการดังกล่าว และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ 
จนประสบผลส าเร็จ และหากว่ามีประเด็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง  

นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ สอบถามพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า หากสามารถ
ขยายเวลารับสมัครขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานออกไปได้อีก 
ประมาณ ๑๕-๓๐ วัน น่าจะเป็นผลดีต่อเกษตรกร เพราะว่าจะได้มีเวลาในการคัดเลือกแบบระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับการใช้งานได้จริง ทั้งนี้ เห็นว่าการยื่นขอรับการสนับสนุน
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าก าหนดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วเป็นผู้เสนอโครงการได้เอง
โดยตรงน่าเป็นผลดกีับเกษตรกรมากกว่าการเสนอผ่านทางหน่วยงาน 

นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงว่า จากการที่ส านักงานพลังงาน
จังหวัดฯ ก าหนดวันเปิดรับโครงการถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากขั้นตอนระดับจังหวัดจะต้องผ่าน
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการ ๒ ชุดด้วยกัน โดยวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ส านักงานพลังงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เรียบร้อยและส่งให้ส านักงานบริหารกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเสนอโครงการและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว จะต้องลงระบบ admin อีกครั้ง จึงท าให้ไม่มีเวลา
เพียงพอ ทั้งนี้ การขยายเวลารับสมัครโครงการได้หรือไม่นั้นเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ส านักงานพลังงานจังหวัดจะขยายเวลารับถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดยินดีที่
จะขยายเวลารับสมัครโครงการในส่วนของจังหวัดออกไปได้อีกนิด ทั้งนี้ งบประมาณที่ส านักงานกองทุนฯ 
จัดสรรให้แต่ละจังหวัด ๆ ละ ๒๕ ล้านบาทนั้น บางปีก็ใช้ไม่หมด ถ้าหากปีนี้มีการเสนอโครงการแล้ว 
เกินวงเงิน ๒๕ ล้านบาท จังหวัดจะยังมีงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจอีกก้อนหนึ่งจากส่วนกลางในช่วงเดือน
มิถุนายนนี้ สามารถใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนนี้มาสนับสนนุโครงการระบบพลังงานแสงอาทติยไ์ด้ 
ส่วนกรณีที่ อบต. หรือเทศบาลไม่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน เช่น เทศบาล
ต าบลบางบาล เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างท าให้ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาล ส่วน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง เนื่องจากสมัคร Admin ไม่ทัน ทางจังหวัดจะด าเนินยื่นเสนอให้เอง 
เทศบาลต าบลราชคราม และเทศบาลต าบลมหาราช ติดปัญหาเนื่องจากพ้ืนที่ไม่พร้อมด าเนินงาน เห็นว่า



๙ 
 
น่าจะเป็นปัญหาจากการประสานงานมากกว่า ซึ่งจะได้มอบหมายให้นายอ าเภอลงไปท าความชี้แจงท าความ
เข้าใจ เพราะว่าการให้ความร่วมมือและสนับสนุนประชาชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะต้อง
จัดหาแหล่งน้ าและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ส่วนประเด็นที่จะให้กลุ่มเกษตรกรยื่นขอ
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ได้เองโดยตรงนั้น ตอนนี้ส านักงานบริหารกองทุนฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้
เสนอผ่านจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัด
จะได้สะท้อนข้อคิดเห็นดังกล่าวไปยังส านักงานบริหารกองทุนฯ ต่อไป 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  กล่าวว่าโครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์ประการแรก เพ่ือให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ประการที่สอง ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบและช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรให้ ซึ่งในแต่ละปีกองทุนฯ จะจัดสรรงบประมาณให้แต่
ละจังหวัด ๒๕ ล้านบาท ซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้หลายพ้ืนที่และเป็นรูปธรรม ถ้าท่านเสนอ
โครงการตรงตามหลักเกณฑ์และมีเอกสารครบถ้วน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการ คาดว่าจะได้รับการ
พิจารณาแน่นอน  

นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล กรรมการ กล่าวว่า เรื่องโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ก าหนดให้ต้องด าเนินการผ่านจังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ดูแลพ้ืนที่นั้น ๆ ประการแรก ท าอย่างไรที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่อยู่ใน
พ้ืนที่ชนบทได้รับทราบโครงการเหล่านี้ เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๐ แห่ง รับรู้
เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานไม่ถึงครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นจะท าอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลเหล่านี้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ประการที่สอง เมื่อทราบ
แล้วต้องประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงประโยชน์ที่คนในท้องถิ่นจะได้รับ และประการที่สาม 
หน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีความโปร่งใสที่จะรับข้อเสนอของ
กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม และต้องสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน 

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ สอบถามพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับกรอบ
วงเงินงบประมาณของกองทุนเพ่ือการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน จ านวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการ
จัดสรรในหมวดที่ ๗ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก และกองทุนฯ 
จัดสรรให้จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท ส่วนกรอบที่ ๖ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงาน อาคาร บ้าน 
ขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรและพ้ืนที่พิเศษ รวมอยู่ในวงเงินที่จัดสรรให้กับจังหวัดด้วยหรือไม่ ส่วนเรื่อง
ระยะเวลารับสมัครโครงการถูกก าหนดจากส่วนกลางหรือจังหวัดเป็นผู้ก าหนด และการขยายระยะเวลาซึ่ง
เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขยายได้มากสุดกี่วัน  
 นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงว่า วงเงินกรอบที่ ๖ การส่งเสริม

อนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงาน อาคาร บ้าน ขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตร และพ้ืนที่พิเศษเกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ ส านักงานบริหารกองทุนฯ จะบริหารวงเงินเอง โดยหน่วยงานที่สนใจยื่นข้อเสนอผ่านระบบ
โดยตรง ท าให้ไม่อยู่ในกรอบวงเงิน ๒๕ ล้านที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัด ส่วนการด าเนินการในกลุ่มที่ ๗ จะมี
ข้อก าหนดว่าจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ หน่วยงานที่จะขอรบัการสนับสนนุงบประมาณ จะเป็น



๑๐ 
 
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้สมัครเป็น Admin แล้วจะต้องมา
ด าเนินการโครงการหลังจากกองทุนฯ พิจารณาแล้ว เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนอโครงการ๑๐ 
โครงการ หน่วยงานจะต้องไปยืนยันว่าจะด าเนินการโครงการนี้ตามที่ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงานก าหนด จากนั้น หน่วยงานจะต้องด าเนินการไปจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตามที่ยื่นแบบไว้ และ
ต้องด าเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในส่วนนี้มีระยะเวลาด าเนินการ ๑๓๕ วัน ส่วน
เรื่องการขยายเวลายื่นข้อเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนจะประกาศขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
ชัดเจนให้กับจังหวัดทุกจังหวัด แต่ระยะเวลาการด าเนินการในส่วนของจังหวัดอาจไม่เท่ากันก็ได้ แล้วแต่
ส านักงานพลังงานจังหวัดจัดท าไทม์ไลน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา ซึ่งในส่วน
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจะขยายออกไปได้ไม่กี่วันเพราะยัง
ต้องยึดตามประกาศของส านักงานบริหารกองทุนฯ เป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีประกาศขยายเวลาแต่อย่างใด 

๒. การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายธเนศ อักษร ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารงุรักษา ส านักงานชลประทานที่ ๑๐ 

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในเขตส านักงานชลประทานที่ ๑๐ ว่า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑.๕๙ ล้านไร่ มีพ้ืนที่ชลประทานจ านวน ๑.๒๓๕ ล้านไร่ คิดเป็น ๙๐.๙๗% 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส าหรับการบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้งและการเตรียมพร้อมรับมือ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ได้มี
การจัดสรรน้ าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนตามล าดบัความส าคัญของกจิกรรมการใช้น้ า ดังนี้ ๑) จัดสรร
น้ าเพือ่การอุปโภคบริโภค ๒) จัดสรรน้ าเพื่อการรักษาระบบนิเวศ ๓) ส ารองน้ าไว้ส าหรับการใช้น้ าในช่วงต้น
ฤดูฝนเพ่ือการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๔) จัดสรรน้ าเพ่ือ
การเกษตร และ ๕) จัดสรรน้ าเพื่อการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กรมชลประทานไดม้ีมีมาตรการด าเนินการในระยะ
สั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ดังนี้ ๑) เร่งเก็บกักน้ าในช่วงฤดูฝน
เพื่อเป็นน้ าต้นทุนในช่วงฤดแูล้ง ๒) จัดหาแหล่งน้ าส ารองในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าด้วยการส ารวจตรวจสอบ
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ าส ารองได้ ๓) ก าหนดการจัดสรรน้ าในฤดูแล้งด้วยการติดตาม
ก ากับให้เป็นไปตามแผนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค พร้อมจัดท าทะเบียนผู้ใช้น้ า 
๔) วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เป็นอันดับแรก ๕) เตรียมส ารองน้ าส าหรับพื้นที่ลุ่มต่ าเพ่ือสนับสนุนน้ าเตรียมแปลง ๖) เฝ้าระวังคุณภาพน้ า
ในแม่น้ าสายหลักสายรองและเตรียมแผนกรณีเกิดปัญหา ๗) ติดตามประเมินผลเพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน และ ๗) สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ าและแผนบริหารจัดการน้ าเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความ
ร่วมมือในการใช้น้ าอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
 ส่วนแผนเตรียมความพร้อมฤดูฝนปี ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ๒๕๖๕  

กรมชลประทานและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้เตรียม ๑๓ มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๕ ดังนี้  
๑) คาดการณ์ชี้เป้าพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เช่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก าหนดจุดพ้ืนที่เสี่ยงหากเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ าผ่านท้ายเขื่อนตั้งแต่ 
๗๐๐-๒,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ๒) บริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มต่ าเพ่ือรองรับน้ าหลาก ซึ่งพ้ืนที่ลุ่มต่ า 
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรอียุธยาส าหรบัใช้ตดัยอดน้ า จ านวน ๔ ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล 
และทุ่งบ้านแพน ซึ่งทั้ง ๔ ทุ่ง สามารถตัดยอดน้ าได้ประมาณ ๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ก็จะช่วยลด



๑๑ 
 
ผลกระทบกรณีเกิดน้ าหลากในช่วงฤดูฝนได้ ๓) ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริการจัดการน้ า ซึ่งส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๐ รับผิดชอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และอา่งเกบ็น้ าขนาดกลางอีกจ านวน ๒๓ แห่ง เช่น ก่อนฤดู
ฝนจะมีการพร่องน้ าเพ่ือรองรับน้ าหลาก เป็นต้น ๔) มอบหมายให้โครงการชลประทานแต่ละพ้ืนที่ลงไป
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ า และสถานีโทรมาตร ให้มีความพร้อมใช้งาน  
๕) ปรับปรุงและแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ า ๖) ขุดลอกคูคลองและก าจัดผักตบชวา ๗) เตรียมพร้อมวาง
เครื่องจักรเครื่องมือประจ าพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมและฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ ๘) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและ
ปรับปรุงวิธีการส่งน้ าก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน ๙) ส ารวจความมั่นคงปลอดภัยคันท านบพนังกั้นน้ า
ก่อนฤดูฝน ๑๐) จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ๑๑) ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย ๑๒) การ
สร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ ด้วยการลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ แจ้งเตือนระดับน้ าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดช่วงฤดูฝนและก่อนช่วงฤดูฝน และ๑๓) ติดตามประเมินผลปรับมาตรการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยตลอดช่วงฤดูฝน 
 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า จากการรับฟังบรรยายสรุป
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาเพ่ือรองรับน้ าหลาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ้ืนที่รับน้ าถึง ๔ ทุ่ง เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีท่ีมีการเตรียมพ้ืนที่รับน้ าหลากไว้ล่วงหน้า แต่ต้องมีการพูดคุยกับ
เกษตรกรให้เข้าใจและต้องเป็นความตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็น
พ้ืนที่นาส่วนใหญ่ ก าหนดให้ท านาได้ปีละ ๒ ครั้ง และยังน าพ้ืนที่มาเป็นทุ่งรับน้ าในฤดูน้ าหลากด้วย จะต้อง
จัดท าแผนการปลูกขา้วให้ชดัเจน สถานการณ์น้ าในช่วงที่ผ่านมาอาจมขี้อจ ากดัเรื่องน้ าตน้ทุนเนื่องมาจากฝน
ทิ้งช่วงหรือฝนตกท้ายเขื่อน จะต้องมีการแก้ไขในภาพรวมระดับประเทศต่อไป และเห็นว่าเรื่องระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยบริหารจัดการน้ าเพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตรได้ นอกจากนี้ ได้น าเสนอ
โครงการที่รัฐบาลด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ โดยมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ ๘๗,๕๓๒ ล้านบาท 
เพ่ือชดเชยค่าส่วนต่างของราคาข้าวให้แก่เกษตรกร และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท 
สูงสุดไม่เกิน ๒๐ ไร่ หรือไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อครัว นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาตรการเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ ๑.๖ ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ๑.๑๗ ล้านไร่ พ้ืนที่นอกเกษตรกรรมประมาณ 
๔.๑ แสนไร่ จึงขอฝากไปยังเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหรือ GDP 
ภาคเกษตรมีเพียง ๓% ในขณะที่มีการใช้พ้ืนที่ ๑.๑๗ ล้านไร่ ในขณะที่ GDP ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการสูงถึง ๙๗% หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในกลุ่มเกษตรกร 
จะแก้ไขยากมากขึ้น จึงขอฝากว่าจะท าอย่างไรให้ตัวเลข GDP ภาคเกษตรสูงขึ้น เช่น ต้องเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตร ด้วยการเชื่อมโยงกับตลาด modern trade ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้จาก
ส่วนราชการมาพัฒนาคุณภาพสินค้า เป็นต้น 
 นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ ได้สอบถามเกี่ยวกับพ้ืนที่ต าบลหันสังข์ อ าเภอบางปะหัน เนื้อท่ี
ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพท านาได้เป็นเวลา ๔ ปีแล้ว เนื่องจากขาดแคลนน้ า 
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ าท าการเกษตร และสอบถามเรื่องการท านาเหลื่อมเวลา หาก



๑๒ 
 
ต้องการให้เกษตรกรมีเวลาเก็บเกี่ยวก่อนถึงฤดูน้ าหลาก ทางโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาได้มี
แผนงานเรื่องการส่งน้ าและด าเนินงานไปถึงไหนแล้ว 
 นายธนากร ตันติกุล ผู้อ านวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา  ชี้แจงว่า พ้ืนที่ต าบล
หันสังข์ อยู่ในพ้ืนที่รับน้ าจากคลองส่งน้ าบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง ผู้รับผิดชอบคือโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษามหาราช ทั้งนี้ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาจะประสานไปยังโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโครงการส่งน้ าทั้งหมด ๑๓ โครงการ 
มีพื้นที่ชลประทาน ๑.๒๕ ล้านไร่ ท าให้ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้
มากขึ้น ซึ่งโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาจะเสนอไปยังส านักงานชลประทานที่ ๑๐ เพ่ือพิจารณา
แผนงานส่งน้ าและการเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งระบบกระจายน้ าและปริมาณน้ าไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ต่อไป ส่วน
เรื่องการท านาเหลื่อมเวลาในพ้ืนที่ลุ่มต่ าทุ่งรับน้ า ๗ ทุ่ง ตามแผนส าหรับการท านารอบที่หนึ่งตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงกันยายน เดือนตุลาคม-ธันวาคม ซึ่งเป็นฤดูน้ าหลากจะปล่อยน้ าเข้าทุ่ง การท านารอบที่สอง 
ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งการท านารอบนี้จะขึ้นอยู่กับน้ าต้นทุนที่มีอยู่  
 นางสาวนฤมล ผดุงทรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชี้แจงเรื่องการจัดการท านาเหลื่อมปีว่า ขณะนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีค าสั่งตั้ง
คณะท างานเรื่องการท านาเหลื่อมปีไว้แล้ว และได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังทุกอ าเภอรับทราบว่าใน
ช่วงเวลาและพ้ืนที่ใดสามารถท านาเหลื่อมปีได้ เนื่องจากบางพ้ืนที่น้ าส าหรับท านาอาจยังมาไม่ถึง ทั้งนี้  
ได้มอบหมายให้เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอแจ้งข้อมูลเข้ามาที่ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตร
จังหวัดจะท าการประชาสัมพันธ์และประสานไปยังโครงการชลประทานแต่ละพื้นที่ รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และเกษตรต าบลเข้าไปชี้แจงกับเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

๓. โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 นายธนารักษ์ ต่อสกุล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น าเสนอข้อมูลโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของ
รัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยส านักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท  
ในพ้ืนที่อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๔ แปลง ได้แก่ แปลงที่ ๑ ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
แปลง “ดอนแตงสาธารณประโยชน์” น.ส.ล. เลขที่ ๖๗๕๐ หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านกลึง จ านวนเนื้อที่ ๑๖-๓-๖๐ ไร่ 
ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ราษฎรที่บุกรุกแล้ว จ านวน ๑๘ ครัวเรือน ย้ายออกจากพ้ืนที่ จ านวน ๖ ครัวเรือน 
ไม่ได้ย้ายออกแต่ได้มีการรื้อถอนเนื่องจากอยู่ในเส้นทางโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล -บางไทร 
จ านวน ๒ ครัวเรือน (สร้างใหม่อยู่ในพ้ืนที่ดอนแตงฯ) คงเหลือ จ านวน ๑๒ ครัวเรือน แปลงที่ ๒ ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แปลง “ท่ีสาธารณประโยชน์” น.ส.ล. เลขที่ ๐๓๔๗ หมู่ที่ ๕ ต าบลช้างน้อย จ านวนเนื้อที่ 
๓-๒-๙๖ ไร่ ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ราษฎรที่บุกรุก จ านวน ๑๙ ครัวเรือน ปัจจุบันได้มีการรื้อถอนออก
จากพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว จ านวน ๕ ครัวเรือน เนื่องจากอยู่ในเส้นทางโครงการระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร 
คงเหลือจ านวน ๑๔ ครัวเรือน แปลงที่ ๓ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ชะวาดโคก ๑” น.ส.ล. เลขที่ 
๐๓๕๘ หมู่ที่ ๘ ต าบลไม้ตรา จ านวนเนื้อที่ ๑๐-๐-๗๕ ไร่ ด าเนินการจัดที่ดนิท ากนิให้ราษฎรที่บกุรุก จ านวน 



๑๓ 
 
๒๘ ครัวเรือน และแปลงที่ ๔ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ชะวาดโคก ๒” น.ส.ล. เลขที่ ๐๓๕๗ หมู่ที่ ๘ 
ต าบลไม้ตรา จ านวนเนื้อที่ ๘-๓-๐๑ ไร่ ด าเนินการจัดที่ดินท าการให้ราษฎรที่บุกรุกจ านวน ๓๘ ครัวเรือน 

ทั้งนี้ การด าเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการส่งเสริมอาชีพ โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เบื้องต้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่อ าเภอบางไทร ลงพ้ืนที่ท า
ความเข้าใจและชี้แจงขั้นตอนในการจัดตั้งสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท ได้แก่ ๑. สหกรณ์การเกษตร ๒. สหกรณ์
ออมทรัพย์ ๓. สหกรณ์ประมง ๔. สหกรณ์ร้านค้า ๕. สหกรณ์นิคม ๖. สหกรณ์บริการ และ ๗. สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งประชาชนที่อยู่อาศัยทั้ง ๔ แปลง รับทราบและตกลงกันที่จะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มธรรมชาติ
โดยการถือหุ้นรายเดือน สะสมเงินออมรายเดือน และจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาคม ต่อไป 

 ๔. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระลอกเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ๑๗,๔๕๔ ราย รักษาตัวอยู่ 
๓,๐๖๓ ราย หายป่วยสะสม ๑๔,๓๗๒ ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม ๑๙ ราย ซึ่งในภาพรวมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายไปทุกอ าเภอ โดยอ าเภอบางปะอิน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
และอ าเภอวังน้อย พบผู้ติดเชื้อสูงสุด ส าหรับข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยโควิด ๑๙ เตียงในโรงพยาบาล 
ทุกแห่งมีทั้งหมด ๘๕๘ เตียง ใช้ไป ๗๔๓ เตียง คงเหลือ ๑๑๕ เตียง เตียงในโรงพยาบาลสนาม ๒,๑๘๕ เตียง 
ใช้ไป ๑,๘๗๔ เตียงว่าง ๓๑๑ เตียง เตียงใน Hospital ๔๒๒ เตียง ใช้ไป ๓๖๖ เตียง คงเหลือ ๕๖ เตียง และ
เตียง Community Isolation ๑๘,๙๖ เตียง ใช้ไป ๒๗๐ เตียง เตียงว่าง ๑,๖๒๖ เตียง และยังมีผู้ป่วยที่อยู่
ในระบบ Home Isolation จ านวน ๖,๓๔๔ ราย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ก าชับให้
นายอ าเภอทุกแห่งจัดระบบ CI ในพ้ืนที่ให้เพียงพอและพร้อมดูแลผู้ป่วยในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ นอกจากนี้  
มีการด าเนินการดูแลผู้ป่วยเป็นระบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” หมายถึง หากตรวจ ATK พบผลบวก 
แพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาอาการ ๓ สูตร ได้แก่ ๑) ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ ลดน้ ามูก 
๒) ยาฟ้าทะลายโจร ๓) ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยผู้ติดเชื้อดูแลตนเองที่บ้าน และแพทย์จะให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติตน การสังเกตอาการในระหว่างรักษาตัวที่บ้าน  
 ในส่วนมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีน กลุ่มเป้าหมายประชากรทั้งจังหวัด ๘๗๖,๒๓๗ คน  ฉีดวัคซีน
เข็มที่ ๑ ไปแล้ว ๘๑๕,๘๖๓ คน คิดเป็น ๙๓.๑๑% เข็มที่ ๒ จ านวน ๗๗๙,๕๐๐ คน คิดเป็น ๘๘.๙๖% และ
เข็มที่ ๓ จ านวน ๔๔๓,๗๒๖ คน คิดเป็น ๕๐.๖๔% โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจะเร่งรัด
การฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ระดับอ าเภอโดยใช้กลไกของผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และ อสม. เพ่ือจูงใจและกระตุ้น
ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด  
 หม่อมหลวงสกุล มาลากุล กรรมการ กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระราชด าริ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพ้ืนที่น าร่อง ๒ จังหวัด คือ  
๑) จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีสถานที่ส าคัญ อาทิ ป้อมพระจุล ป้อมผีเสื้อสมุทรซึ่งกองทัพเรือได้ขอความ
อนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์แล้ว และ ๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีความ
เกี่ยวข้องกับบูรพกษัตริย์จ านวนมาก เช่น ทุ่งหันตรา ทุ่งภูเขาทอง เป็นต้น จากที่ได้รับฟังข้อมูลของจังหวัด



๑๔ 
 
พระนครศรีอยุธยา ทราบว่าสถานที่บางแห่งยังไม่ได้มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและเหมาะสมกับการเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนับสนุนการ
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่เหล่านี้ด้วย ส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว  
เชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระราชด าริ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสื่อสร้ างสรรค์ เพ่ือจัดท าวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์ในช่องยูทูปและแอปพลิเคชัน และจัดท าเป็น QR Code ประจ าสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวสรุปประเด็นที่ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความเห็นในกิจกรรมวันนี้โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

๑. โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีเกษตรกร ๑๑ กลุ่มยื่นเรื่องมา แต่เอกสารหลักฐาน
ยังไม่สมบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวดัพระนครศรีอยุธยาไดข้ยายเวลาให้แล้ว จึงขอให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ให้เรียบร้อย พร้อมนี้ขอฝากเป็นข้อสังเกตว่า โครงการที่ยื่นเสนอเป็นโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดเล็กทั้งนั้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย 
เพราะบางพ้ืนที่เหมาะส าหรับระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร
ได้มากขึ้น  
 ๒. พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ต าบลวังแดง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะรับไปพิจารณาว่าที่สาธารณประโยชน์ที่ได้คืนกลับมาจะสามารถพัฒนาให้เป็น
เส้นทางคมนาคมหรือเป็นเส้นทางส่งน้ าให้แก่เกษตรกรได้อย่างไรบ้าง  
 ๓. การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าในพ้ืนท่ีต าบลหันสังข์ อ าเภอบางปะหัน ต าบลมหาราช อ าเภอ
มหาราช และการท านาเหลื่อมเวลา เห็นว่าบางพ้ืนที่มีน้ าไหลอยู่ใกล้ ๆ หรือน้ าไหลทั้งปี แต่ไม่สามารถน าน้ า
เข้านาได้ เพราะบริเวณนั้นมีคลองย่อยแต่ชลประทานปิดไว้เพ่ือเก็บน้ าไว้ส าหรับผลักดันน้ าทะเล แต่ในปีนี้ 
มีน้ าต้นทุนมากกว่าทุกปี ๕๐% การท านาเหลื่อมเวลาสามารถด าเนินการได้แต่ต้องประสานกับชลประทาน 
เพราะว่าส านักงานเกษตรจังหวัดได้ปรับเวลาแล้ว แต่หากไม่มีน้ าหรือน้ ามาแต่ไม่เข้าทุ่งกไ็ม่สามารถท าอะไรได้ 
ดังนั้น การประสานงานและการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาท างานร่วมกัน เพราะหากมีการปรับเวลา
การท านาก็ต้องปรับวิธีการผันน้ าด้วย 
 ๔. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านของการท่องเที่ยวตามรอยพระราชด าริ ตามที่หม่อมหลวงสกุล 
มาลากุล ได้ขอให้ด าเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหันตรา ทุ่งมะขามหย่อง ทุ่งภูเขาทอง 
หรือในส่วนอื่น เช่น วัดไชยวัฒนาราม และวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ โฉนดแปลงแรกแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
ซึ่งหม่อมหลวงสกุล มาลากุล ได้ประสานกับกองทุนสื่อสร้างสรรค์ที่จะจัดท าการประชาสัมพันธ์โดยติด QR 
Code ประจ าสถานที่ โดยจะน าเสนอในเรื่องความส าคัญและความน่าสนใจของสถานที่นั้น ๆ โดยจะน าไป
ติดที่แหล่งท่องเที่ยว และอีกส่วนหนึ่งจะน าไปเผยแพร่ในยูทูปหรือติ๊กต็อกที่มีเครือข่ายอยู่ นอกจากนี้ ยังได้
ร่วมมือกับทางเดลินิวส์ด าเนินการ เผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อโซเชียลด้วย ฉะนั้นการ
ประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้จะไปได้ไกล แต่ขอให้เจ้าของสถานที่จัดเตรียมสถานที่ที่จะติด QR Code และปรับ
ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพ่ือให้กองถ่ายของบริษัทกันตนามาถ่ายภาพไปท าวีดิทัศน์ เพ่ือน าไปเผยแพร่
และเชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวชม จึงขอฝากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ด้วย 
 ๕. การจัดที่ดินท ากิน (คทช.) หากในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ด าเนินการแล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ 
ต้องการจะมาร่วมแสดงความยินดใีนพิธีมอบเอกสารสิทธิใ์ห้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จึงขอฝากผู้ว่าราชการ
จังหวัด ว่าประชาชนในพื้นที่อยูอ่าศัยมานานแล้วและควรได้อยู่ในที่ดินของรัฐแบบถูกกฎหมาย 
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 ๖. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ขอให้ประชาชน
การ์ดอย่าตก โดยเฉพาะในเดือนเมษายนที่จะมีการเดินทางกลับบ้านพบปะพ่ีน้องในครอบครัว ซึ่ง อาจจะ
เป็นช่องทางที่โควิด-๑๙ เกิดการระบาดได้ จึงขอให้ทุกท่านระมัดระวังให้ดี 
 ทั้งนี้ การรับฟังความเหน็ประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารตารางสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

การศึกษาดูงานโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ บริเวณอ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ  
คนที่หนึ่ง ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมี นางสาวพรรณทิพย์  
เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอานนท์ ดูสมที นักผังเมืองช านาญการ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมด้วย  
นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอ าเภอท่าเรือ นายวรรธนะ พงศ์ภมร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา และ
นายโนรีย์ ชมดวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต าบลจ าปา ตัวแทนเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
 โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ของ
ประชาชนระหว่างกลุ่ม เจ้าของที่ดินและหน่วยงานภาครัฐ เป็นการเพ่ิมมูลค่าที่ดินโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน 
โดยการจัดรูปที่ดินเป็นการพัฒนาที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ด้วยการน าที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้ววาง
ผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ให้เหมาะสมเป็นระเบียบสวยงาม พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า 
ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้สะดวกและรองรับอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ
ผังเมืองรวมและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๔ ต าบลจ าปา 
และหมู่ที่ ๙ ต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณดังกล่าวอยู่ในผังเมืองรวม
ชุมชนท่าเรือ เป็นพ้ืนที่อาศัยหนาแน่นน้อยและเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีถนนโครงการ ๑ เส้น ภาพรวมของ
พ้ืนที่มีถนนท้องถิ่นอยู่ด้านบน ถนนคันคลองชลประทานอยู่ด้านล่าง มีแนวเชื่อมถนนด้านนอก ซึ่งถนน
ท้องถิ่นจะเชื่อมเข้าสู่ถนนแผ่นดิน อยู่ใกล้กับที่ว่าการอ าเภอท่าเรือประมาณ ๗๐๐ เมตร อยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางชุมชน ๕ กิโลเมตร มีแม่น้ าป่าสักไหลผ่าน สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นที่นา 
และมีบางแปลงเป็นพ้ืนที่ตาบอด  
 ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาพรวมพ้ืนที่ วางผังแม่บทโครงการ วางแผนด าเนินการประชุม
เจ้าของที่ดินในพ้ืนที่โครงการ และรวบรวมความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (จร.) เพ่ือจัดท าค าขอด าเนิน
โครงการ โดยมีเจ้าของที่ดินเข้ารว่มโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๑๓ ราย แปลงที่ดิน ๑๓ แปลง และได้มีประกาศ
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณหมู่ที่ ๘ ต าบล
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จ าปา และหมู่ที่ ๑ ต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ๓ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เมื่อปิดประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจ านวน
ค่าชดเชย ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และไม่มีเจ้าของที่ดินรายใดอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
โดยผังที่ดินแปลงใหม่ ประกอบด้วย ที่ดินแปลงใหม่ ๑๙ แปลง (เจ้าของที่ดิน ๑๘ ราย) ที่ครอบครอง  
๑ แปลง ที่ดินจัดหาประโยชน์ ๑ แปลง สวนสาธารณะ ๑ แปลง และถนนโครงการ ๒ สาย (ถนนสายหลัก 
และถนนสายรอง) นอกจากนี้ ได้มีการจ าหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์แล้ว จ านวน ๑ แปลง เป็นเงิน 
๑,๘๗๕,๑๐๐ บาท ส่วนการด าเนินงานขั้นต่อไป คือ การรังวัดที่ดินแปลงใหม่และออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  
โดยส านักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จได้ประมาณเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ และช าระค่าชดเชยและมอบโฉนดที่ดิน ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในโครงการ ประกอบด้วย (๑) การก่อสร้างถนนสายหลัก 
ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ระยะทาง ๕๒๙ เมตร ได้ว่าจ้างบริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จ ากัด งบประมาณ 
๒๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง) เริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (๒) การก่อสร้างถนนสายรอง ขนาดเขตทาง ๙ เมตร 
ระยะทาง ๒๕๙ เมตร งบประมาณ ๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ แผนด าเนินการประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ (๓) การขยายเขต
ไฟฟ้าและประปา งบประมาณ ๑,๑๗๗,๘๒๙ บาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ แผนด าเนินการประมาณเดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖ และการก่อสร้างสวนสาธารณะ
งบประมาณ ๙๘๖,๗๐๐ บาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่   
แผนด าเนินการประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖  
 โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าเป็นโครงการต้นแบบที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการใช้ที่ดิน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหวังว่าจะเป็นต้นแบบในการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณอื่น
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 

๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๑๕ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ        
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 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๑๕ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานที่ดินจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา า ส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๐ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอท่าเรือ นายอ าเภอบางปะหัน  
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเมือง
จอมพล นายกเทศมนตรีต าบลด่านทับตะโก ประมุขสังฆมณฑลพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรางบัว ก านันผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลรางบัว และประธานและกรรมการหมู่บ้านซอนต้า  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สวท. พระนครศรีอยุธยา  
 ๘.๓ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๘.๔ เชิงเวลา 
                          เหมาะสม   ไม่เหมาะสม            อืน่ ๆ .......................... 
        

  ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ 
                      เพียงพอ/เหมาะสม  ไม่เพียงพอ 
 

************************* 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 

 
 

 



๑๘ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
ช่วงเชา้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชมุองค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา สนามกีฬากลาง
จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

    

    

          

             
           



๑๙ 
 

                    
 

                    
 

                    
 

              
 

              
 



๒๐ 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โครงการจดัรปูทีด่ินฯ บริเวณอ าเภอทา่เรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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